

เรียนท่านเกษตรกรผู้เลี้ยงโคกระบือในตำบลหนองกระเบียนทุกท่าน

ในเรื่องการให้ความช่วยเหลือเกษตรกร เพื่อให้ท่านมีความเข้าใจตรงกันในการให้ความช่วยเหลือประชาชน ในตำบลหนองกระเบียน กรณีการระบาดของโรคล้มปี สกิน (Lumpy Skin Disease : LSD) โดยใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี ๒๕๖๐ และ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินอุดหนุนราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ปี ๒๕๖๒ ซึ่งกำหนดว่าในด้านปศุสัตว์ ให้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่สัตว์ตาย หรือสูญหาย หรือแปลงหญ้าอาหารสัตว์เสียหายตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และอัตราที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนด และสำหรับอัตราเงินชดเชยรายได้ให้เกษตรกรเจ้าของโค กระบือ ตามจริง แต่จ่ายไม่เกินรายละ ๒ ตัว ดังนี้ รายละเอียดตามตารางนี้เลยครับ

๕.๓.๒.๒ การให้ความช่วยเหลือกรณีสัตว์ตายหรือสูญหาย ให้ความช่วยเหลือตามจำนวนที่เสียหายจริง แต่ไม่เกินเกณฑ์การช่วยเหลือที่กำหนด โดยมีหลักเกณฑ์การช่วยเหลือ ดังนี้

ชนิดสัตว์	อัตรารายละไม่เกิน (บาท)	เกณฑ์การช่วยเหลือต่อราย
๑. โค <ul style="list-style-type: none">- อายุน้อยกว่า ๖ เดือน- อายุ ๖ เดือน ถึง ๑ ปี- อายุมากกว่า ๑ ปี ถึง ๒ ปี- อายุมากกว่า ๒ ปีขึ้นไป	<ul style="list-style-type: none">๖,๐๐๐๑๒,๐๐๐๑๖,๐๐๐๒๐,๐๐๐	ไม่เกินรายละ ๒ ตัว
๒. กระบือ <ul style="list-style-type: none">- อายุน้อยกว่า ๖ เดือน- อายุ ๖ เดือน ถึง ๑ ปี- อายุมากกว่า ๑ ปี ถึง ๒ ปี- อายุมากกว่า ๒ ปีขึ้นไป	<ul style="list-style-type: none">๘,๐๐๐๑๔,๐๐๐๑๘,๐๐๐๒๒,๐๐๐	ไม่เกินรายละ ๒ ตัว

โดยขอให้ท่านติดต่อปศุสัตว์อำเภอบ้านหมี่ เพื่อดำเนินการจัดทำเอกสารรับรองต่างๆ และเตรียมเอกสารประจำตัวของท่าน เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาทะเบียนเกษตรกร หนังสือรับรองจากปศุสัตว์ ว่าสัตว์ตายด้วยโรคนี้ ภาพถ่าย (เอกสารสามารถส่งมาทางไลน์ อดต.ได้ จะปริ้นให้ฟรีครับ) ทาง อดต.หนองกระเบียน จะดำเนินการให้ท่านโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ หรือหากสงสัยประการใดให้ติดต่อโดยตรงที่กระผม หมายเลขโทรศัพท์/ไลน์ ไอดี ๐๘๖๙๐๗๗๗๗๒ โดยตรงได้ตลอดเวลา

ท่านนายกสมใจ อินทนิล นายก อดต.หนองกระเบียน มีความห่วงใยและติดตามเรื่องนี้ และได้มอบหมายให้กระผมและเจ้าหน้าที่ในสำนักปลัดฯ เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ ซึ่งขณะนี้ได้มีการดำเนินการในเรื่องการแพร่ระบาดของโรคในมนุษย์ (โควิด-๑๙) อย่างเร่งด่วนในพื้นที่ซึ่งมีผู้ติดเชื้อและกักตัวในพื้นที่เป็นจำนวนมาก แต่ไม่ว่าจะเป็นโรคระบาดที่เกิดกับมนุษย์หรือโรคระบาดที่เกิดกับสัตว์ก็ตาม ก็เป็นสาเหตุที่น่ามาซึ่งความเดือดร้อนของประชาชนอย่างสาหัสเช่นกัน และเร่งรีบเข้าไปช่วยเหลือให้ทันห่วงที่ทั้งสิ้น ขอให้ทุกท่านผ่านพ้นวิกฤติในช่วงเวลานี้ไปได้ด้วยดี และเหตุร้ายต่างๆ ที่ระดมเข้ามาในชีวิตนี้ จะทำให้พวกเราที่มีความเข้มแข็ง และก้าวต่อไปในวันข้างหน้าที่ดีกว่านี้ ขอขอบคุณครับ

สามารถ ศรีทรง รองปลัด อดต.หนองกระเบียน